

“อนุชน : คนของพระเจ้า?”

(YOUTH 2000?)

โดย อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

คิดเทียบ

กองคริสเตียนศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนศาสนศาสตร์ (BIT) ได้ริเริ่มจัดทำ “หนังสือคู่มือพันธกิจอนุชน” ฉบับสมบูรณ์ขึ้นและเชิญ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วารสาร มาเป็นบรรณาธิการ

จุดประสงค์ของหนังสือนี้ก็คือผลิตคู่มือการทำงานของกลุ่มอนุชนวัยต่าง ๆ ในคริสตจักร โดยมีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายคือ ผู้ที่ทำงานกับอนุชน หรือผู้สนใจงาน อนุชน เช่น ศิษยาภิบาล, ผู้ปกครอง, มัคทายก, กรรมการอนุชน, พี่เลี้ยงอนุชน, ครูวิวารศึกษา, นักศึกษาพระคริสตธรรม และเจ้าหน้าที่องค์กรที่ทำงานกับอนุชน

“เราเชิญนักเขียนคริสเตียน ที่รู้เรื่องงานอนุชนเป็นอย่างดีมาเป็นผู้เขียนถึง 22 คน” อาจารย์พิชญ อรรถกัญญาผู้อำนวยการกองคริสเตียนศึกษากล่าวขึ้น

“เรามีหัวข้อที่เกี่ยวกับอนุชนประมาณ 52 หัวข้อ โดยหัวข้อมีความยาวเรื่องละ 5-7 หน้า อย่างเช่น “ศาสนศาสตร์กับพันธกิจอนุชน”, “อนุชนกับการทดลอง” “อนุชนกับการใช้เงิน”, “อนุชนกับการใช้เวลา”, “อนุชนกับครอบครัว”, “อนุชนกับเพื่อนและเพศตรงข้าม”, “อนุชนกับการประกาศ”, “อนุชนกับการบริหารคณะอนุชน” และ “อนุชนกับค่าย” เป็นต้น” ดร.อภิชาติบรรณาธิการหนุ่มสมองใสกล่าวเสริม

“เราเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานอนุชนในประเทศไทย และคงจะมีความหนาประมาณ 300 กว่าหน้า” อจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล บรรณาธิการบริหารร่วมเสริมขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรายังไม่มีชื่อหนังสือเล่มนี้ ถ้าผู้ใดคิดชื่อที่น่าสนใจได้ กรุณาส่งมาให้เราด้วย เราจะขอขอบพระคุณอย่างสูง” ดร.อภิชาติ กล่าวปิดท้าย

คิดซ้ำ

ผมเองดีใจและภูมิใจที่ได้เป็น 1 ใน 22 นักเขียนที่ได้รับเชิญให้เขียนบทความในหนังสือคู่มือการทำงานอนุชนเล่มดังกล่าว

ผมเองรู้สึกตื่นเต้นที่สังคมคริสเตียนไทยกำลังจะมีหนังสือเกี่ยวกับอนุชนที่เจาะจง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างหนังสือเล่มนี้

เพราะงานอนุชนในประเทศไทยนับร้อยปีที่ผ่านมาขาดคู่มือแนะนำที่มีคุณภาพประโยชน์อย่างที่ว่า ผมเองเห็นความตื่นตัวในเรื่องอนุชนมากขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ชบเขาไปนานนับตั้งแต่วเมื่อ ขบวนการหนุ่มสาวคริสเตียนอย่าง “ยุวคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ที่เคยโด่งดังในอดีต ได้สลาย บบพาทไปตั้งแต่ 10 ปีก่อน

และเป็นเหตุให้สถานการณ์ของอนุชนคริสตชนในประเทศไทยอยู่ในสภาพคริสตจักรไร คริสตจักรมัน คณะไรคณะมัน ขาดพลังและขาดอิทธิพลอย่างที่เคยมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสังคมไทย

ผมเองเห็นว่า “อนุชนหนุ่มสาว” เป็นกุญแจ และเป็นคำตอบสำคัญ ของนิมิตปี 2000 ที่ผู้ใหญ่ได้ มองเห็นและตั้งไว้เป็นเป้าหมายสำหรับประเทศไทย

นั่นคือ นิมิตที่จะเห็นคริสตจักรไทยมีจำนวนคริสเตียนไทยเพิ่มเป็น 600,000 คน มีคริสตจักร เพิ่มเป็น 6,000 แห่ง (ทุกตำบล) มีผู้รับใช้เป็น 600 คนและมิชชันนารีไทยที่ถูกส่งไปต่างประเทศ 60 คน มีโอกาสกลายเป็นพื้นที่เป็นจริง หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอนุชนหนุ่มสาว!

อย่างไรก็ดี ผู้นำคริสเตียน “ที่เป็นผู้ใหญ่” จะต้องทุ่มเทผลักดันและสนับสนุนให้เหล่า “อนุชน” เป็นผู้ก้าวออกไปทำให้นิมิตนั้นสำเร็จ

ส่วนจะสำเร็จแค่ไหนนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าและอนาคต และจะได้ผลแค่ไหนก็ตาม ก็ยังดีกว่า ไม่ได้ก้าวไปถึงไหนเลย จริงไหมครับ?

คล้าย ๆ กับที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยตั้งเป้าจะแก้ปัญหาราจราจรให้ได้ ภายใน 6 เดือนแม้จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนที่ผ่านมา ก็ นับว่ามีผลดีต่อระบบจราจรไม่น้อย

และถ้าคนอย่างนี้ไม่ท้อใจ ไม่เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ แต่กลับทุ่มเทกระทำ สนับสนุน ผลักดัน ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกระทำต่อไปให้สำเร็จตามอุดมการณ์ดังกล่าว ผมว่า อย่างไม่ค่อย ๆ สภาพจราจรในกรุงเทพฯ ก็ย่อมจะดีขึ้นแน่ คุณเห็นด้วยไหมครับ?

เช่นเดียวกันกับการกระทำให้นิมิตปี 2000 สำเร็จ คริสเตียนผู้ใหญ่จะต้องไม่ทำตัวเป็น “ใคร หว่า จระเข้ขวางคลอง” แต่ต้องทุ่มเททั้งด้านกำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา สนับสนุนส่งเสริมให้ อนุชนหนุ่มสาวในทุก ๆ คริสตจักรร่วมมือร่วมใจกันทำให้นิมิต 2000 สำเร็จ

นั่นคือ ไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาสูงเพียงใดก็ตาม นิमितและพระบัญชาของพระคริสต์จะต้องก้าวหน้าเป็นรูปธรรมการร่วมมือกันอย่างไม่ถือพวก ถือคณะ ถือนิกาย ของผู้ใหญ่ และอนุชน จำเป็นจะต้องเกิดขึ้น!

และเมื่อปี 2000 มาถึง ไม่ว่าจะเราจะทำสำเร็จตามนิมิตที่ร่วมกันตั้งไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหาใหญ่ เพราะอย่างไร ๆ เราก็ได้ก้าวไกลนิมิตนั้นหลายก้าวแล้ว ซึ่งดีกว่าการนั่งวิพากษ์วิจารณ์นิมิตนั้น หรือไม่ได้มีส่วนทำอะไรให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไป เข้าทำนอง “มือไม่พาย แต่เอาเท้าราน้ำ”

ความจริงแล้ว คริสเตียนทั้งโลกต่างก็มีเป้าหมายที่จะร่วมกันถวายของขวัญวันเกิดให้พระเยซูคริสต์ ในวาระวันเกิดปีที่ 2000 ของพระองค์

อย่างเช่น องค์การและคริสตจักรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ปลายศตวรรษที่ 20 (1996-2000) และต้นศตวรรษที่ 21 ในการนำคนให้มารับความรอด เป็นของขวัญวันเกิดแด่พระคริสต์!

อย่างไรก็ตาม คณะและองค์การคริสเตียนต่าง ๆ ในโลกเริ่มตระหนักและยอมรับว่า ภารกิจและพันธกิจในการนำโลก (ทุก ๆ คน) มาถวายพระคริสต์นั้นใหญ่เกินกว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทำได้โดยลำพัง

แม้แต่คณะ เซาเทิร์นแบปติสต์ที่มีปริมาณคริสตจักรมากที่สุด หลายหมื่นแห่งในสหรัฐอเมริกายังยอมรับว่าภารกิจดังกล่าวใหญ่เกินไปสำหรับคณะของตน แต่ก็ยืนยันว่า ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับผู้เชื่อทั้งหลายของพระคริสต์ถ้าพวกเราจะร่วมมือกัน

ดังนั้น โครงการ หรือขบวนการ “มิชชั่น อเมริกา 2000” (Mission American 2000, ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการตอบสนองต่อปณิธาน และนิมิตร่วมกันของ “โลซานน์ 2000”) จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันของคริสเตียนที่รักการประกาศกิตติคุณทั่วอเมริกา

โดยมีเป้าหมายธรรมดา ๆ เพียง 2 ข้อ

1. อธิษฐานเพื่อทุก ๆ คน (ในอเมริกา)
2. เป็นพยานกับทุก ๆ คน โดยทราบชื่อ

และในส่วนองแบปติสต์เองก็เป็นตัวตั้งตัวตีร่วมมือกับกลุ่มคณะอื่น ๆ จัดการรณรงค์โครงการพิเศษ คือโครงการที่เรียกว่า “เฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์ปี 2000” (Celebrate Jesus 2000) โดยมีแผน 5 ปี ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง ปี ค.ศ.1996-2000 โดยมีทีมประสานงานระดับอินเตอร์ อย่างเช่น

ดร.จอห์น คอร์ท, ประธานของสมาคมเพื่อการประกาศของ บิลลี เกรแฮม

ดร.สตีฟ คักลาส, รองประธานแคมพัสครุเสด ฟอ์ไครสต์

ดร.จิม เฮอร์, ประธานของสมาพันธ์แบปติสต์ใต้ (SBC)

ดร.เฮนรี แบลคาบี, ผู้ประสานงานการอธิษฐานของ (SBC)

ดร.บิล โสภ, รองประธานสหพันธ์แบ็บติสต์โลก (BWA)

นายโทนี่ คิวปิด, ผู้อำนวยการของแผนการประกาศ และการศึกษาของ BWA

ดร.พอล ซีเดอร์, ประธานมิชชั่นอเมริกัน 2000

ดร.ฟิล โรเบิร์ต, ผู้อำนวยการอินเทอร์เน็ตเฟท วิทเนสส์, โฮมมิชชั่นบอร์ด, SBC

ฯลฯ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อ...

1. แบ่งปันพระกิตติคุณกับทุก ๆ ครั้วเรือน ในอเมริกา
2. ค้นหาผู้หลงหาย และกลุ่มคนที่ไม่ไปคริสตจักร
3. สร้างความตื่นตัวถึงพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น
4. ให้สมาชิก และอาสาสมัครจากคริสตจักรต่าง ๆ ได้เป็นผู้กระทำพันธกิจ
5. ให้เกิดการร่วมมือ ในการวางแผนร่วมกันระดับกลุ่มสมาคม
6. เริ่มต้นพันธกิจ, มิชชั่น และคริสตจักรใหม่ ๆ

แต่ที่สะกิดตา สะกิดใจของผมเป็นพิเศษคือ 2 โครงการ ดังนี้

1. การฟื้นฟู และการประกาศระหว่างปี/ค.ศ.1999-2000
2. การรณรงค์หนุ่มสาวทั่วประเทศเพื่อการประกาศ การสร้างสาวก และการตั้งคริสตจักรที่

เรียกว่า **“YOUTH LINK 2000”**

ในระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 1999 และมีแผนในการระดมคนหนุ่มสาวใน 7 เมืองใหญ่ เริ่มต้นในวันที่ 29 ธันวาคม 1999 โดยมีจุดสุดยอดในเวลาตี 1 ของวันที่ 1 มกราคมปี ค.ศ.2000 ซึ่งนับเป็นก้าวเริ่มต้นของ ยุคพันธกิจใหม่!

รายการในภาคกลางวันจะรวมถึงการศึกษาพระคัมภีร์อย่างหลากหลาย, มินิพรรคการที่มีการโต้ตอบ และมีพันธกิจโครงการต่าง ๆ

ในตอนเย็น จะมีการนมัสการ โดยเน้นอนุชนหนุ่มสาวในเรื่องการประกาศ, การสร้างสาวก และการตั้งคริสตจักรโดยเน้นว่า นับตั้งแต่พระคริสต์มาประสูตินี้จะเป็นประสบการณ์เพียงครั้งเดียวที่คริสเตียนทั้งหลายทั่วโลกจะมีโอกาสพิเศษที่จะหยุดไถ่ตรอง ตั้งปณิธาน และเฉลิมฉลองวันเกิดของพระคริสต์ร่วมกัน

จุดประสงค์ ของ Youth link 2000 ก็คือ

1. ทำทนายให้อนุชนหนุ่มสาวเสนอพระกิตติคุณต่อวัยรุ่นอเมริกันทุก ๆ คนในปลายปี

2000

2. นำอนุชนที่หลงหายให้กลับมาหาพระคริสต์ และอบรมคริสเตียนในการประกาศ, การรับใช้ และการตั้งคริสตจักร

3. นำเสนอการสนับสนุนพันธกิจด้านอนุชนของคริสตจักร (แบ็บติสต์) อย่างเป็นทางการ

ในการนี้ กลุ่มอนุชนแบ็บติสต์ในอเมริกาคาดว่า จะมีอนุชนหนุ่มสาวและแขกเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 1,100,000 คน!

และช่วงประจวบเหมาะน่าอัศจรรย์ที่ในประเทศไทยก็กำลังจะมี “การประชุมอนุชนหนุ่มสาวทั่วประเทศไทย ที่เรียกว่า “YOUTH 2000” เช่นกัน โดยมีหัวข้อว่า “หนุ่มสาวก้าวไปสู่ปี 2000”

โดยจัดในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 1996 นี้! ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคริสตจักรวัฒนาฯ เพื่อเตรียมตัว และท้าทายอนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ปี 2000 ด้วยการนำวิญญาณจิตของพี่น้องชาวไทยมาถวายพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญ วันประสูติปี 2000 ของพระองค์เช่นกัน

เพียงแต่ยังไม่มีการเป็นรูปธรรมที่จะรณรงค์กันเป็นพิเศษในระหว่าง 29-31 ธันวาคม 1999 และเนชั่น 1 ของวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2000 อย่างที่วางแผนกันในอเมริกา!

อย่างไรก็ตาม “กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทย” (กปท.) ก็ได้วางแผนงานที่จะมีการประชุมสัมมนาอนุชน เพื่อการประกาศที่เรียกว่า “YOUTH CONGRESS” อยู่แล้ว (หลังจาก “YOUTH 2000”) และคงจะมีการกำหนดแผนการที่เป็นรูปธรรมเช่นนี้ขึ้นในช่วงเวลานั้น

อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า จะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่งถ้าผู้นำทุก ๆ คริสตจักรทุกคณะนิกายในประเทศไทยจะร่วมมือกันสนับสนุนให้ ผู้ที่ทำงานกับอนุชนหนุ่มสาว กรรมการของคณะอนุชนหนุ่มสาวกลุ่มต่าง ๆ และตัวอนุชนหนุ่มสาวที่มีภาระใจในการประกาศ ได้เข้าร่วมการประชุม “Youth 2000” ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 1996 นี้ (ซึ่งตั้งเป้า กลุ่มเป้าหมายภาคเช้า-บ่าย ประมาณ 500-700 คน)

เพราะในทุก ๆ เช้าจะมีการฟื้นฟูใจและท้าทายผู้ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ให้ตั้งปณิธาน และถวายตัวกระทำไ้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ส่วนหนึ่งตามนิมิต 2000 ได้สำเร็จ

และนักเทศน์ที่จะทำหน้าที่ในช่วงเช้า นี้เป็นนักเทศน์ยอดนิยมของไทย 2 ท่านคือ

อจ.ประยูร ลิ้มหุตะเศรณี และ ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์

แถมด้วย นักเทศน์อิมพอร์ต จากทีมสมาคม บิลลี่ เกรแฮม นามว่า ดร.โรเบิร์ต คันวิลล์ มาเทศน์ปิดค่ายในเช้าวันสุดท้าย

ส่วนในภาคบ่ายนั้นก็ยิ่งใหญ่อย่าบอกใครเชียว เพราะมีวิทยากรชั้นนำมากันเกิน 2 โหล ดังเช่น

ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร (ผอ.วิทยาลัยพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ)
ดร.ประดิษฐ์ เถลิงรังสฤษฎ์ (คณบดี คณะศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ)
ดร.เสรี หล่อกลิ่นภัย (สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์, BIT)
ดร.สมนึก คีรีโต (หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดร.ประชา ไทยวัชรามาส (คณบดีฝ่ายชีวิตนักศึกษา, โรงเรียนพระคริสตธรรมแบ็บติสต์ BIT)
ดร.สุวิมล ก้องกังวาทโชค (คริสตจักรไมตรีจิต)
ดร.อภิชาติ พูนศักดิ์วรสาร (คริสตจักรไมตรีจิต)
ดร.เฮนรี ไบรเดนฮอล (คณบดีของแผนก ผู้สำเร็จการศึกษา, BBCS)
ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ (ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระคริสตธรรมเพนเทคอส)
ดร.วีรชัย โกแวร์ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรร่วมเย็น)
ศจ.มณูญศักดิ์ กมลมาตยกุล (ศิษยาภิบาลคริสตจักรใจสมาน)
ศจ.สมเกียรติ กิตติพงษ์ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพฯ)
อจ.วินิจ วงศ์สรรเสริญ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรอิมมานูเอล)
อจ.เกรียงศักดิ์ วาณิชวิทย์ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรฟ้าเมืองไทย)
อจ.อาณูภาพ วิจิตนันท์ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันติภาพ)
ศจ.ทิวรัช พันธุ์พงศ์ (ศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาฯ)
คุณอัญชฎี จงคดีกิจ (นักร้องชื่อดัง)
คุณศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ (วิศวกรนักร้อง)
คุณสุดใจ กฤษณกาญจน์ (YFC)
ศจ.พูนสุข เศรษฐโสภณกุล (คริสตจักรแสงสว่าง)
อจ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย (ที่ปรึกษา นคท.)
ศจ.มาโนช แจ่มมุข (BBCS)
อจ.สมพร ศิริกลการ (ผู้อำนวยการ IBS)
อจ.อรัญ เอลลาร์ด (ผู้อำนวยการองค์การ แอทเช็ท)
ศจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล (BIT)
อจ.วรรณ ไทยวัชรามาส (อิสระ)

ฯลฯ

ส่วนในภาคค่ำ จะเป็นการฟื้นฟูใหญ่ โดยนักเทศน์ฟื้นฟูจากสหรัฐอเมริกา (จากทีม **Billy Graham**) คือ Rev. Jin Wilson คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,500 คน

และยังมีรายการเด็ก ๆ คนตรีเพราะ ๆ จากวงดนตรีชั้นนำของวงการคริสเตียน วง OASIS ที่มี คุณอัญชลี จงคดีกิจ เป็นนักร้อง และมีโปรดิวเซอร์มืออาชีพที่กำลังแต่งเพลงประจำการประชุมครั้งนี้ อย่างคุณเรืองกิจ ปิยะกุล และคุณวินิตา (ตรีพูนผล) ไชยสุขทักษิณ

ส่วนประธานคณะทำงานก็คือศาสตราจารย์หนุ่มไฟแรงอย่าง ศจ.บัณฑิต บุญอิต เป็นประธาน มี รองประธานชั้นเยี่ยมถึง 7 คนคือ อจ.เดชา อังคสุภกรกุล, อจ.ขจร ธนังกูรวีโรจน์, อจ.นาถรณ์ ธรรมสุจริต กุล, คุณสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, อจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท, คุณเชอร์ลี วงศ์วิวัฒน์, อจ.นิติเชษฐ สดุดีวงศ์ และทีมงานอีกนับร้อย ๆ คน ฯลฯ มาเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ

โดยได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่อย่างเช่น ศจ.จรัญ รัตนบุตร ประธาน กปท. และประธานสห กิจฯ, ศจ.สำราญ กวงแหวน ประธานสมาคริสตจักรฯ, คุณสุภชัย วีระสมบัติ ประธานสหคริสตจักรแบปติ สตส์ฯ, ศจ.อรุณ ทองคอนเหมือน รองประธานสภาคริสตจักรฯ, ศจ.ดร.สิทธิ์ คิมพะจันทร์ เลขาธิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ฯลฯ

และมีกรรมการอำนวยการคอยช่วยเหลือใกล้ ๆ อย่าง ศจ.อนุสรณ์ บุญอิต, ศจ.มณูศักดิ์ กมล มาตยากุล, อจ.วินิจ วงศ์สรรเสริญ, ศจ.ทิวรัช พันธุงศ์, คุณชูศักดิ์ และอจ.พรรณมहा วิฒิวโรภาส, คุณ ทวีศักดิ์ มหาขวัญ, คุณนิศย์ดา เจนวนิชย์ และอีกหลาย ๆ ท่าน

และในการนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนวัฒนาฯ และคริสตจักรวัฒนาฯ ผม แน่ใจว่า งาน YOUTH 2000 นี้จะเป็นงานใหญ่ที่พระเจ้าอวยพระพรล้นหลามอย่างแน่นอน

ดังนั้น การประชุม “YOUTH 2000” ในครั้งนี้ คงจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำทนาย และผลักดัน ให้หนุ่มสาวไทยทุ่มเทถวายตัว เพื่อกระทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์บรรลุผลตามพระ ประสงค์ของพระองค์ให้สมกับเป็น “อนุชน: คนของพระเจ้า”

และถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเป็นพิเศษ “หนังสือคู่มืองานอนุชน” ที่กำลังจัดทำกันอยู่ และกล่าวถึง ในตอนต้นเรื่องก็อาจจะมี ตัวอย่าง ออกมาให้เห็นกันในการประชุมครั้งนี้ หรือไม่ก็จะได้ชมตัวอย่างจาก กลุ่มสัมมนาภาคบ่ายบางกลุ่มก็เป็นได้

ดังนั้น การประชุมหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “หนุ่มสาวก้าวสู่ปี 2000” หรือ “YOUTH 2000” นี้จะเป็นการพิสูจน์ว่า...

เวลานี้...อนุชนหนุ่มสาวคริสเตียนไทยกำลังตื่นตัวที่จะรับการเตรียมให้เป็น “คนของพระเจ้า!” หรือไม่? และ...ผู้ใหญ่ และผู้นำในคริสตจักรต่าง ๆ จะกระตือรือร้นในการผลักดัน และสนับสนุนให้ผู้ ทำงานด้านอนุชนหนุ่มสาวและตัวอนุชนหนุ่มสาวในคริสตจักรของตนเข้ารับการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลง ชีวิตเพื่อกระทำให้นิมิตปี 2000 สำเร็จเป็นรูปธรรม ตามพระประสงค์ของพระคริสต์หรือไม่? ฉะนั้น...

ไม่ว่าคุณจะเป็นอนุชนหรือผู้ใหญ่ หวังว่า “คำตอบ” ของคุณจะเป็นคำตอบที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเรา

อามนั้ไหมครับ?